

**ปฏิทินการดำเนินงาน**  
**การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา**  
**สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้**

ที่	การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกาศแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	สถานศึกษาประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือก คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ สถานศึกษา และปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์โดยเปิดเผย	ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ ก่อนเปิดรับสมัคร
๓	สถานศึกษาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา กรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบทุกด้าน ให้สถานศึกษา ดำเนินการสรรหาให้ครบโดยเร็ว	ภายใน ๓ วันทำการ
๔	สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ของสถานศึกษา	ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันปิดรับสมัคร
๕	สถานศึกษาเชิญผู้มีสิทธิตามประกาศเข้าร่วมคัดเลือก เป็นกรรมการและเลือกประธานกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา	ภายใน ๓ วันทำการ นับจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
๖	<b>สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร</b>	
๖.๑	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ต่อผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร เพื่อลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา	ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันคัดเลือกประธานและกรรมการ
๖.๒	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร จัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งไปยัง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่กำหนด	ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันแต่งตั้ง
๗	<b>ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการทุกแห่ง (ที่ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้) นอกเหนือจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ/เขต</b>	
๗.๑	สถานศึกษาเสนอรายชื่อประธานกรรมการและ กรรมการ ตามข้อ ๕ ไปยังกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด พร้อมส่งเอกสาร ฉบับจริงทางไปรษณีย์ เพื่อเสนออธิบดีพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษา	ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันเลือกประธานกรรมการ

ที่	การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
	๗.๒ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา	ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันแต่งตั้ง
	๗.๓ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ แจกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ไปยังสถานศึกษา	ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันแต่งตั้ง

หมายเหตุ ในวาระเริ่มแรก ให้สถานศึกษาดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันประกาศแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาใช้บังคับ